

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่เงาะโรงเรียน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อ – สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นายทวีป อรรถพรพงษ์ / เกษตรอำเภอบ้านนาสาร
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	115 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	เงาะโรงเรียน
พื้นที่ผลิต (ไร่)	ให้ผลผลิตแล้ว 1,323 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต - ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน - ไร่ นอกเขตชลประทาน 1,323 ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	7.65 บาท/กก.
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	18.35 บาท/กก.
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	ได้รับรองมาตรฐาน GAP 82 ราย
รูปแบบการจำหน่าย	ต่างคนต่างขาย และการบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย)
ผู้รับซื้อ	สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุราษฎร์ธานี ตลาดโพวาย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดปทุมมงคล จังหวัดนครปฐมตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีฯ ห้างแมคโคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ่อค้าคนกลาง และพ่อค้าเหมาสวน
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	รวมกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม 7.62 บาท/กก ลดเหลือ 6.12 บาท/กก.
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม 2,518.21 กก./ไร่/ปี เพิ่มเป็น 2,719.66 กก./ไร่/ปี
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	GAP 98 ราย
ตลาด	มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 9 แหล่ง เป็น 11 แหล่ง มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบุ QR code
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต การตลาด และองค์กรร่วมกัน

การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	การถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	การถ่ายทอดความรู้	29,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัด	การถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานปศุสัตว์	การถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	การถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด	การถ่ายทอดความรู้	8,400 บาท
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการผลิต/เครื่องมือ/อุปกรณ์	94,000 บาท

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่	การถ่ายทอดความรู้	64,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน อารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี	การถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการ ผลิต	10,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร	การถ่ายทอดความรู้/เครื่องมือ/ อุปกรณ์	26,000 บาท
หน่วยงานสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรที่รับผิดชอบ	การถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	ออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์เพื่อ การค้าผลไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่ระบุ 764,300 บาท
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	การถ่ายทอดความรู้	30,000 บาท

ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

1. สภาพแวดล้อมในการผลิต เช่น ส่วนใหญ่สภาพดินเป็นดินกรด ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
2. ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชราคาแพง ขาดแคลนเครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตร แหล่งเงินทุนมีน้อย แรงงานภาคการเกษตรมีน้อย และส่วนใหญ่สูงวัย
3. เทคโนโลยีการผลิต เช่น เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามความเคยชิน เกษตรกรใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม่ถูกวิธี ผลผลิตเก็บรักษาได้ยาก
4. การเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น เกษตรกรยังไม่ได้แปรรูปผลผลิต ไม่มีบรรจุภัณฑ์ เกษตรกรไม่ให้ความสำคัญของสินค้าเกษตร
5. การตลาด เช่น จำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง พ่อค้าคนกลางเป็นคนกำหนดราคา ต่างคนต่างขาย ค่าขนส่งมีราคาแพง
ต้องส่งมอบให้ทันกำหนด
6. การบริหารจัดการ เช่น กลุ่มไม่เข้มแข็ง สมาชิกขาดความร่วมมือ